

บริษัท ซูมิโตโม มิตรูชิ ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าเพื่อบริการบันทึกผลการตรวจแอลกอฮอล์

(Alcohol Check Recording Service) และบริการจัดการยานพาหนะ (S-Fleet Agreement)

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ”) จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย บริษัท ซูมิโตโม มิตรูชิ ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ”, “เรา”, “พวกเรา” และ “ของเรา”) ที่เกี่ยวข้องกับบริการบันทึกผลการตรวจแอลกอฮอล์และบริการจัดการยานพาหนะของเรา

ในการให้บริการดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถบันทึกและรวบรวมผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการขับขี่ และ/หรือบันทึกข้อมูลสำหรับการจัดการยานพาหนะขององค์กร การจัดเก็บข้อมูลการใช้ยานพาหนะของผู้ใช้งาน รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรืออาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้งานหรือองค์กรของท่าน เช่น นายจ้างของท่าน ต้องการใช้บริการของเราและกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ในแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ ให้บริการ

นิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิต

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความทุพพลภาพ ข้อมูลสุขภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในบริการบันทึกผลการตรวจแอลกอฮอล์และบริการจัดการยานพาหนะ โดยจัดเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้

- **ข้อมูลพื้นฐาน** เช่น ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานของท่าน

- **ข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคล** เช่น อีเมล
- **ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะที่ท่านขับขี่หรือควบคุม** เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ ประวัติการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ ข้อมูล-การแจ้งเตือน (เช่น การแจ้งเตือนเกี่ยวกับระดับแอลกอฮอล์สูงของท่าน) และ
- **ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว** เช่น รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์รวมถึงปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ใช้งานและความเร็วของยานพาหนะ ซึ่งสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของผู้ใช้งานได้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านองค์กรซึ่งเป็นนายจ้างของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรของท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ โดยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับระบบการจัดการยานพาหนะ บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลโดยตรงผ่านอุปกรณ์ประเภทส่งสัญญาณที่ติดตั้งในยานพาหนะที่ผู้ใช้งานขับขี่หรือควบคุม

ฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจและ/หรือการให้บริการ หรือการขายผลิตภัณฑ์แก่นิติบุคคลหรือภาคเอกชนเป็นหลัก เช่น หน่วยงานผู้เป็นนายจ้างของท่านรวมถึงตัวท่านเอง โปรดทราบว่าท่านสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ หรือการให้บริการอย่างราบรื่นของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานของท่านและ/หรือตัวท่านเอง ในบางกรณี ท่านอาจมีหน้าที่ต่อบริษัทฯ ตามฐานสัญญาในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานของท่านและข้อมูลดังกล่าวถูกส่งต่อมาให้กับเรา ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านให้ไว้ต่อหน่วยงานของท่านและ/หรือแก่บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามฐานทางกฎหมายที่ระบุไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของท่านซึ่งอาจรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

1. เมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นผู้สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนการทำสัญญา
2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
3. เมื่อมีความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานผู้เป็นนายจ้างของท่าน ฯลฯ) ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ท่านพึงมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4. เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สำคัญในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

5. เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่หรือองค์กรของรัฐ

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย ภายใต้ประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่จำเป็น หากบริษัทฯ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมตามลำดับ บริษัทฯ อาจขอความยินยอมเพิ่มเติมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายหากจำเป็นต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม	ฐานทางกฎหมาย
เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานซึ่งเป็นนายจ้างของท่าน รวมถึงการให้บริการบันทึกการตรวจแอลกอฮอล์และบริการจัดการยานพาหนะ	ในกรณีข้อมูลทั่วไป: ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานผู้เป็นนายจ้างของท่าน ในกรณีข้อมูลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมของท่าน (เช่น ผลการวัดระดับแอลกอฮอล์ หรือ การวัดระดับความเร็วที่ใช้ในการขับขี่)
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมและใช้ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ	ความยินยอมของท่าน

ผลกระทบจากการปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ และในบางกรณีบริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับหน่วยงานซึ่งเป็นนายจ้างของท่าน ได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กร ซึ่งรวมถึง

- ลูกค้าในประเทศไทยที่บริษัทฯ ให้บริการ กล่าวคือ หน่วยงานซึ่งเป็นนายจ้างของท่าน โดยจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ท่านและหน่วยงานของท่านได้ตามสัญญาบริการ
- ผู้ให้บริการและตัวแทนที่บริษัทฯ ว่าจ้างเพื่อให้บริการระบบ IT หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา-กฎหมาย ที่ปรึกษาธุรกิจ หรือที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญภายนอกอื่น ๆ

- บริษัทอื่น ๆ ภายในเครือของบริษัทฯ รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกและตัวแทนของบริษัทในเครือดังกล่าว และ
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน
- เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และการระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขาย/การซื้อยานพาหนะภายใต้บริการที่บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ (เช่น นายจ้างของท่าน ฯลฯ) หรือตัวท่านเอง ข้อมูลการขาย/การซื้อกิจการของบริษัท การควบรวมกิจการ/การซื้อกิจการของบริษัท และ/หรือการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง Sumitomo Mitsui Auto Service Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทอื่น ๆ ในเครือ ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะตรวจสอบให้มั่นใจว่าประเทศที่ปลายทางมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

หากจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่ไม่มีมาตรการป้องกันตามกฎหมายหรือในกรณีที่มาตรการดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมของท่านในกรณีนี้ที่จำเป็น หรือการดำเนินการตามมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ด้วย ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีมาตรการเยียวยาตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ: บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.sματο.co.jp/en/require/privacy/index.html>

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาของสัญญาของท่านหรือกับหน่วยงานของท่าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ท่านและหน่วยงานของท่านตามที่ตกลงกันไว้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อระบบการจัดการยานพาหนะ ได้แก่ ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลประวัติการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ ข้อมูลการแจ้งเตือน (เช่น การแจ้งเตือนเกี่ยวกับระดับแอลกอฮอล์สูงของผู้ใช้งาน) บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลา 100 วัน นอกจากนี้ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าระยะเวลาที่ระบุข้างต้น (เช่น การขยายระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิในการแก้ไขข้อพิพาทหรือจัดตั้ง ใช้สิทธิ และป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเมื่อต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกระบวนการทางศาลที่ได้เริ่มต้นไปแล้ว)

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านอาจมีระยะเวลาสั้นกว่าระยะเวลาที่ระบุข้างต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานทางกฎหมายต่อไปได้

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถใช้สิทธิทั้งหมดได้เนื่องจากสิทธิของท่านขึ้นอยู่กับลักษณะหรือวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้ท่านเข้าใจและรับทราบถึงสิทธิตามกฎหมายของท่าน บริษัทฯ ได้สรุปสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

- สิทธิเพิกถอนความยินยอม** - ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตราบเท่าที่ไม่มีข้อจำกัดตามกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมแล้วก่อนการเพิกถอนความยินยอม
- สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล** - ท่านมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือขอการให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเชื่อว่าบริษัทฯ ได้รับมาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
- สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล** - ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ โดยให้จัดส่งให้ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้หรือใช้กันโดยทั่วไปด้วยวิธีการอัตโนมัติไปยังบุคคล องค์กร หรือท่านโดยตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถร้องขอให้บริษัทฯ โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยฐานสัญญา
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล** - ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล** - ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ และให้บริษัทฯ ยืนยันการลบข้อมูลดังกล่าวแก่ท่าน หรือร้องขอให้บริษัทฯ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล** - ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

7. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล - ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้
8. สิทธิในการร้องเรียน - ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ พนักงาน ผู้ให้บริการ หรือ ผู้รับจ้างของบริษัทฯ ผิดแผกหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอคำชี้แจงและ/หรือใช้สิทธิของท่านโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังช่องทางติดต่อของบริษัทฯ ตามที่ระบุด้านล่างประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ บริษัทฯ จะตอบกลับพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธ

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขประกาศนี้ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้และความเหมาะสมทางธุรกิจตามลำดับ หากการแก้ไขทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ หรือขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม บริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางและข้อมูลติดต่อของบริษัทฯ

บริษัท ชูมิโตโม มิตรชุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ชั้น 41 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล: dpo_committee@smauto.co.th